

บทที่ 5

บทสรุป บทวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ

การศึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายของประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสนับสนุน กับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายของประชาชน และเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 353 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.25

แบบสอบถามที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนของความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย สำหรับค่าสถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ(Percentage) Mean และ Chi – Square เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ซึ่งกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 หรือร้อยละ 95 ผลที่ได้จากการศึกษาโครงการวิจัย สรุปได้ดังนี้

5.1 บทสรุป

5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 56.1 เพศหญิง ร้อยละ 43.9

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 กลุ่มอายุ คือ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ร้อยละ 19.26 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 20.39 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 19.16 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 20.39 และอายุระหว่าง 61 – 70 ปี ร้อยละ 20.67

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 กลุ่มระดับการศึกษา คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือต่ำกว่า ร้อยละ 19.83 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 18.98 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส., อนุปริญญา) ร้อยละ 19.54 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.67 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20.96

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 กลุ่มอาชีพ คือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 19.83 อาชีพ พนักงานบริษัท ร้อยละ 19.83 อาชีพข้าราชการ ร้อยละ 19.83 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 20.11 และ กลุ่มผู้ว่างงาน ร้อยละ 20.39

5.1.2 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายของประชาชน

จากการศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายของประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้เบื้องต้น ด้านกฎหมายในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยวัดได้จากระดับค่าเฉลี่ยทางสถิติแล้วได้เท่ากับ 15.59 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางเล็กน้อย คือ 15.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

จากสมมติฐาน ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายในระดับต่ำ นั้น ผลสรุปจากค่าทาง สถิติของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วมีค่าเท่ากับ 15.59 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางเล็กน้อย คือ 15.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน จึงถือว่า ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ดังนั้นผลการศึกษาก็ไม่เป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ และจากสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย แตกต่างกันนั้น ผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ผล ดังนี้

5.1.3.1 ประชาชนที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีระดับระดับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย แตกต่างกัน พบว่า ประชาชน โดยส่วนรวมไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมาย แต่ถ้าวัดตามเพศแล้วเพศชาย มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายสูงกว่าเพศหญิง ผลการศึกษาเป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

5.1.3.2 ประชาชนที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีระดับระดับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย แตกต่างกัน พบว่า ประชาชน โดยส่วนรวมไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมาย แต่ถ้าวัดตามอายุแล้วผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายสูง ที่สุด รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปีร้อยละ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุระหว่าง 61-70 ปี มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายต่ำที่สุด ผลการศึกษาเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้

5.1.3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับระดับความรู้เบื้องต้น ทางกฎหมายแตกต่างกัน พบว่า ประชาชน โดยส่วนรวมไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้น ด้านกฎหมาย แต่ถ้าวัดตามระดับการศึกษาแล้วผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายสูงที่สุด รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือต่ำกว่า มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายต่ำที่สุด ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

5.1.3.4 ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับระดับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนโดยส่วนรวมไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมาย แต่ถ้าวัดตามอาชีพแล้วผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายสูงที่สุด รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัท ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายต่ำที่สุด ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

5.2 บทวิจารณ์

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายของประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการศึกษาปรากฏผลออกมาว่า ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ หากวิเคราะห์ลงไปโดยดูจากปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ด้านเพศ เพศที่แตกต่างกันของประชาชนมีผลต่อความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย จากผลการศึกษา ประชาชนเพศชายมีระดับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสูงกว่าประชาชนเพศหญิง อาจเนื่องมาจากธรรมชาติของเพศชายมีความสนใจด้านกฎหมายมากกว่าเพศหญิง ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุนั้น ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายสูงที่สุด อาจเป็นเพราะประชาชนช่วงอายุนี้เป็นช่วงอายุที่สร้างตัวจนมีฐานะเป็นปึกแผ่นมีความสนใจด้านกฎหมายเป็นพิเศษ รองลงมาคือประชาชนที่มีอายุระหว่าง 31-40 เป็นประชาชนวัยทำงาน กำลังก่อสร้างตัวมีความสนใจด้านกฎหมาย ส่วนประชาชนที่มีอายุต่ำกว่านี้มักจะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียนไม่ค่อยสนใจกฎหมายเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มีความรู้กฎหมายจากการศึกษาในสถาบัน ส่วนประชาชนที่มีอายุระหว่าง 61-70 ปี มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายต่ำที่สุด อาจเนื่องมาจากวัยนี้เป็นวัยพักผ่อนไม่ค่อยได้สนใจกฎหมาย ระดับความรู้จึงมีผลอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายสูงที่สุด ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือต่ำกว่า มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายต่ำที่สุด จะสังเกตได้ว่า ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย เมื่อมีการศึกษาสูงขึ้น ความเข้าใจด้านกฎหมายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายสูงที่สุด รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัท ข้าราชการและว่างงาน ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษากฎหมายโดยตรงเพราะบรรจุอยู่ในหลักสูตรของ

แต่ละสถาบัน จึงทำให้มีผลออกมาอยู่ในระดับสูง ส่วนพนักงานบริษัทและข้าราชการมักจะรู้กฎหมายจากการใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งกฎหมายบางตัวอาจจะไม่ได้ใช้ ผลจึงต่ำกว่านักเรียนนักศึกษา กลุ่มอาชีพที่มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายต่ำที่สุด คือกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว กลุ่มนี้ไม่ค่อยได้สนใจกฎหมาย เนื่องจากมุ่งเน้นด้านธุรกิจมากกว่า ระดับความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายจึงมีค่าในระดับต่ำ

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ระดับความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายอาจมีความแตกต่างกันจากความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษาและอาชีพ มีปัจจัยอื่นๆ มากกว่านี้ ควรทำการศึกษาในลำดับต่อไป

ดังนั้น ผลจากการศึกษาวิจัยจึงเป็นแนวทางในการจัดโครงการให้ความรู้พื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถแบ่งกลุ่มการจัดโครงการให้ความรู้ ตามความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล และยังสามารถจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมอีกด้วย